



TIỂU SỬ TÓM TẮT Bà HUỖNH THỊ PHÚC

- Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội

- Thạc sĩ Văn hóa; Cử nhân Quản lý văn hóa, Cử nhân Anh văn; Cao cấp Lý luận chính trị

- Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bà HUỖNH THỊ PHÚC, sinh ngày 17 tháng 2 năm 1976. Quê quán: Ấp Bắc - Long Phước, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: Số 176/6 Nguyễn Đình Chiểu - Phước Hiệp, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác như sau:

- Từ tháng 10 năm 1995 đến tháng 9 năm 2003: Thuyết minh viên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 12 năm 1997.

- Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 3 năm 2021: Cán bộ Công đoàn, lần lượt giữ các chức vụ như: Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bà Rịa; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức; Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2021: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 5 năm 2021: Đại biểu Hội đồng Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy viên từ tháng 10 năm 2020.

- Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XV, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Từ tháng 7 năm 2025 đến nay: Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XV, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3 Bằng khen cấp tỉnh/thành phố.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI HUỖNH THỊ PHÚC

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri!

Tôi tên Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và sự phối hợp của các đơn vị, địa phương thời gian qua đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ làm cầu nối của cử tri với Quốc hội trong việc góp ý xây dựng luật, giám sát và phản biện chính sách, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác triển khai chính sách đến Quốc hội, Chính phủ thông qua các phiên thảo luận, chất vấn.

Được giới thiệu ứng cử lần này, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu chọn làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri và nhân dân để tiếp nhận thông tin, tiếp thu ý kiến, kịp thời phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của cử tri. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc triển khai luật, nghị quyết và chính sách, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế phát sinh các thủ tục không cần thiết gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội, tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức thực hiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ; bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân, nông dân và đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

Thứ hai: Với kinh nghiệm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tham gia đóng góp và chứng kiến nhiều dấu mốc trong công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tôi sẽ tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; góp phần cùng Thành phố cụ thể hóa Nghị quyết, chủ trương của Trung ương, thúc đẩy việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung kiến nghị và giám sát việc đầu tư, phát triển đồng bộ và tối ưu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng số và các lĩnh vực thiết yếu như: y tế, giáo dục... nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ người dân được tiếp cận với y tế, giáo dục và dịch vụ công có chất lượng để Thành phố không chỉ xứng tầm là đầu tàu trong phát triển kinh tế mà còn đáp ứng các chỉ số về đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Thứ ba: Trước những khó khăn và thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp và đời sống của cử tri, nhân dân, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm, tôi sẽ tập trung nghiên cứu để có những đề xuất và kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù cho ngành nông nghiệp và hàng hóa phục vụ cho phát triển nông nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, xây dựng liên kết chuỗi giá trị trong nuôi trồng - khai thác và chế biến nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Với trọng tâm là các chính sách ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ ứng dụng và cung cấp công nghệ, phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực sản xuất góp phần từng bước đưa người nông dân tham gia sâu vào chuỗi giá trị và thị trường hiện đại giúp nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế; nghiên cứu thúc đẩy các chính sách phát triển du lịch theo hướng hài hòa giữa phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc và phát huy giá trị lịch sử của các vùng đất giàu truyền thống cùng với việc bảo vệ không gian sinh thái chung của cộng đồng.

Từ thực tiễn hoạt động và trách nhiệm của đại biểu dân cử, tôi nhận thức sâu sắc rằng: việc nâng cao chất lượng hoạt động và gìn giữ hình ảnh người được cử tri chọn làm đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI để được mang tiếng nói của cử tri và nhân dân đến nghị trường Quốc hội với tinh thần: "Lắng nghe, thấu hiểu, hoạt động tích cực và hiệu quả".

Xin trân trọng cảm ơn quý cô, bác, anh, chị cử tri!